

Tòa nhà The Mett

15 Đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm,

TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT. (84-28) 3829 1581

Fax: (84 – 28) 3829 1583

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông tin liên hệ

Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Bà Đinh Đoan Sao Kim

SĐT: (84) 28 3828 7900 – Ext 266

Email: saokim@shinhan.com

kimdinh.shb@gmail.com

KHÁM PHÁ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP GIÁ TRỊ CÙNG HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH SHINHAN TẠI VIỆT NAM TRONG SỰ KIỆN “ONE SHINHAN CAREER FAIR 2024”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2024 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) kết hợp cùng các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam, bao gồm: Công ty Tài chính Shinhan (“Shinhan Finance”), Công ty Bảo hiểm Shinhan Life (“Shinhan Life”), và Công ty Chứng khoán Shinhan (“Shinhan Securities”) tổ chức sự kiện “One Shinhan Career Fair 2024” vào ngày 06/12/2024, nhằm mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp giá trị cho các bạn sinh viên sau khi ra trường, cũng như tạo điều kiện để các bạn trẻ gặp gỡ nhà tuyển dụng và trau dồi kỹ năng phỏng vấn.

Sự kiện diễn ra tại trụ sở chính của Ngân hàng Shinhan, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 300 bạn trẻ là sinh viên năm 3, năm 4 và sinh viên mới tốt nghiệp đến từ các trường đại học, cao đẳng thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại TPHCM...đăng ký tham gia.

Tại sự kiện, các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, trao đổi thông tin liên quan đến quy trình tuyển dụng tại các công ty thuộc hệ sinh thái Tài chính Shinhan tại Việt Nam, cũng như tham gia phỏng vấn với nhà tuyển dụng ngay tại sự kiện. Thông qua đó, đội ngũ tuyển dụng nhân sự của các công ty cũng có dịp để giới thiệu đến các bạn trẻ về môi trường làm việc tại doanh nghiệp mình, các vị trí việc làm đa dạng cũng như lộ trình thăng tiến tại doanh nghiệp, đánh giá và lựa chọn các ứng viên tiềm năng, đồng thời, tìm hiểu mong muốn của các bạn trẻ về môi trường làm việc, vị trí công việc, định hướng nghề nghiệp...

Trong những năm gần đây, Việt Nam là luôn là điểm đến tiềm năng của các tập đoàn tài chính lớn và uy tín của Hàn Quốc bởi những lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực trẻ, năng động, am hiểu công nghệ cũng như những chính sách mở thân thiện của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với các doanh nghiệp Hàn

Tòa nhà The Mett

15 Đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm,
TP. Thủ Đức, TP.HCM
ĐT. (84-28) 3829 1581
Fax: (84 – 28) 3829 1583

Quốc. Hàn Quốc cũng là quốc gia phát triển mạnh về khoa học, công nghệ và có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng, mang đến nền tảng tài chính mới sáng tạo và thân thiện.

Môi trường làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện nay nhìn chung đều rất năng động, cởi mở và thân thiện phù hợp với các bạn trẻ, đi cùng với nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở. Do đó, các vị trí việc làm tại những tập đoàn tài chính, ngân hàng Hàn Quốc cũng đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Nhằm giúp sinh viên có thêm thông tin về thị trường lao động tiềm năng này, tại buổi tọa đàm với chủ đề “Endless Possibilities with Shinhan”, các bạn trẻ còn được tham gia đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc trực tiếp bởi các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, qua đó trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp giá trị tại hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam trong tương lai.

Không chỉ mang đến các bạn trẻ nhiều cơ hội nghề nghiệp phong phú trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, sự kiện One Shinhan Career Fair 2024 còn cung cấp đến các bạn sinh viên những thông tin bổ ích về cách ứng dụng công nghệ hiện đại, bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc lên thiết kế hồ sơ năng lực, tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp giá trị, cũng như ứng dụng công nghệ hiệu quả trong công việc thông qua buổi tọa đàm thứ hai với chủ đề “AI and You – Embracing technology in your career”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Kang GewWon – Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho biết: *“One Shinhan Career Fair 2024” là sự kiện tuyển dụng lớn nhất trong năm từ hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi được giới thiệu đến các bạn trẻ về môi trường làm việc lý tưởng, cũng như sự đa dạng trong cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến thuộc hệ sinh thái. Tại sự kiện lần này, các bạn trẻ có thể chủ động nắm bắt và định hình các cơ hội nghề nghiệp giá trị, đồng thời phát triển năng lực bản thân hiệu quả thông qua sự hướng dẫn từ các chuyên gia nhân sự giàu kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng, đây sẽ là bước đệm cho các bạn trẻ bước tiếp những bước đi tự tin và vững vàng trên con đường xây dựng sự nghiệp trong tương lai”.*

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). SFG và Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc là top 10 ngân hàng quan trọng trong hệ thống Ngân hàng Hàn Quốc (D-SIBs).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, Ngân hàng cũng đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số bằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào các sản

Tòa nhà The Mett

15 Đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm,

TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT. (84-28) 3829 1581

Fax: (84 – 28) 3829 1583

phẩm/dịch vụ, nhằm mang đến khách hàng giải pháp tài chính “Thân thiện hơn, sáng tạo hơn và bảo mật hơn”, hướng đến mục tiêu “Trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam vào năm 2030”.

Với sứ mệnh “Mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua tài chính”, Ngân hàng Shinhan không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam không chỉ trên khía cạnh về hoạt động kinh doanh, mà còn thông qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tính từ năm 2007 đến cuối năm 2023, Ngân hàng Shinhan đã đóng góp hơn 81 tỷ đồng cho các công tác xã hội. Tính riêng trong năm 2023, Ngân hàng đã đóng góp số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, với 492 giờ hoạt động xã hội, và 5.563 lượt nhân viên tham gia.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>